

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~10796~~ /BTC-TCT

V/v thuế GTGT đối với khoản
phí nội trú trong các trường đại
học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số đơn vị hỏi về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với khoản phí nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, về việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 13 Mục II, Phần A, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "*Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.*"

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn thì tiền ăn cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT."

Căn cứ quy định trên và trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Giáo dục đào tạo tại Công văn số 3405/BGDĐT-KHTC ngày 15/6/2010; Bộ Xây dựng tại công văn số 992/BXD-QLN ngày 03/6/2010, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (sau gọi chung là nhà trường) trong quá trình dạy học, dạy nghề có tổ chức khu ở nội trú để phục vụ học sinh, sinh viên học tại trường nhằm góp phần thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của nhà trường có quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú; có quy định thủ tục đăng ký ở nội trú và có thu phí nội trú. Khoản phí nội trú của nhà trường được sử dụng để tu bổ, sửa chữa, cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, trả tiền điện nước và bảo đảm các khâu phục vụ học sinh, sinh viên ở nội trú trên nguyên tắc không nhằm mục đích kinh doanh thì khoản phí nội trú thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính hướng dẫn đề Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết./.

Nơi nhận: *120/*

- Như trên
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ PC, CST, HCSN- (BTC);
- Vụ PC, KK, DNL, TTHT- (TCT);
- Lưu: VT; TCT (VT, CS). *80*

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Đỗ Hoàng Anh Tuấn